

TẬP TRUNG THỰC HIỆN...

(Tiếp theo trang 1)

Đứng chỉ Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh đề nghị các cấp, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, không chủ quan, lơ là, tự mãn với kết quả đạt được, không hoang hốt, mất bình tĩnh đưa ra các biện pháp cụ thể; tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của trung ương, của tỉnh về phòng, chống dịch.

Các cấp, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị tập trung thực hiện nghiêm các biện pháp nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh, hạn chế gia tăng số ca mắc trên địa bàn. Các huyện,

thành phố phối hợp với ngành y tế khẩn trương đánh giá cấp độ dịch để có biện pháp phòng, chống dịch phù hợp; tiếp tục tuyên truyền để người dân chấp hành, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch đã đề ra, nhất là khuyến cáo "5K"; tăng cường tuần tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các quy định về phòng, chống dịch.

Không tổ chức các hoạt động tập trung đông người; kịp thời phát hiện, bóc tách F0

Trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp như hiện nay, các cấp, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của tỉnh, không tổ chức các hoạt động tập trung đông người khi không thật sự cần thiết bởi đây là một trong những

nguyên nhân khiến dịch lây lan. Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh cần thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch; chủ động khai báo khi có F0, thường xuyên xét nghiệm, kịp thời phát hiện, bóc tách các trường hợp mắc Covid-19.

Để ngăn chặn việc lây lan dịch tại các trường học, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh đề nghị ngành giáo dục cần duy trì, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch tại các cơ sở giáo dục. Quản lý chặt chẽ F0, yêu cầu khai báo, cung cấp thông tin trung thực để kiểm soát tình hình dịch bệnh.

Xét nghiệm hợp lý, tránh lãng phí; thực hiện điều trị hiệu quả

Về việc xét nghiệm, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch

UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh nhấn mạnh: Đây là nhiệm vụ rất cần thiết để phát hiện, ngăn chặn sự lây lan, bùng phát dịch. Tuy nhiên, cần xét nghiệm hợp lý, tránh lãng phí nguồn lực. Ngành y tế, các cơ quan truyền thông cần tăng cường tuyên truyền cho người dân khi nào cần xét nghiệm. Các ngành liên quan quản lý tốt vật tư, thiết bị xét nghiệm sao cho phát huy hiệu quả; tăng cường kiểm tra, bảo đảm minh bạch về giá kit test, giá xét nghiệm.

Về điều trị bệnh nhân Covid-19, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh đề nghị phải hạn chế tối đa bệnh nhân chuyển nặng, tử vong. Tăng cường nhân lực, vật tư y tế, thiết bị cho các bệnh viện tầng 2, tầng 3. Ngành y tế cùng với các

huyện, thành phố hướng dẫn về các tài liệu điều trị F0 tại nhà; đề xuất các giải pháp bảo đảm điều trị hiệu quả, chăm sóc tốt sức khỏe cho nhân dân; đồng thời chủ động sẵn sàng về nhân lực thực hiện điều trị F0.

Tỉnh đoàn, Sở Y tế nghiên cứu kích hoạt số điện thoại đường dây nóng tư vấn, hỗ trợ chăm sóc F0 để người bệnh tiếp cận thông tin nhanh nhất. Bảo hiểm xã hội tỉnh, Sở Y tế sớm có hướng dẫn về điều kiện được xác nhận là F0 để bảo đảm quyền lợi của người mắc Covid-19. Các huyện, thành phố tổng hợp chính xác số lượng F0, các điều kiện để xác định là F0. Về tiêm vắc-xin phòng Covid-19, các địa phương cần rà soát ngay và vận động tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho người chưa tiêm, không chần chừ, chậm trễ; báo cáo tiến độ tiêm hàng ngày; đẩy nhanh tiến độ tiêm mũi 3 cho người đủ điều kiện.

NGÀY HỘI BIÊN PHÒNG TOÀN DÂN...

(Tiếp theo trang 1)

Nhân dịp này, Ủy ban MTTQ tỉnh và các đơn vị, địa phương đã trao tặng 20 suất quà cho gia đình chính sách; tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt thành tích trong thực hiện phong trào thi đua "Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới" và các hoạt động công tác biên phòng.

Trao quà cho hộ nghèo

Tại xã Đông Xuân (Đông Hưng), Công ty TNHH Xuất nhập khẩu sữa và dinh dưỡng quốc tế Natrumax tổ chức trao 55 suất quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn và tri ân khách hàng. Từ khi thành lập đến nay, Công ty TNHH Xuất nhập khẩu sữa và dinh dưỡng quốc tế Natrumax luôn có các hoạt động thiện nguyện hỗ trợ đồng nghiệp với các chương trình như tặng áo ấm và sữa cho trẻ em vùng cao; tặng gạo, quần áo, nhu yếu phẩm và tiền mặt cho nhân dân các tỉnh miền Trung trong các đợt lũ lụt, phòng, chống dịch Covid-19; hỗ trợ sữa và tiền mặt trong 10 năm cho mái ấm thiên thần Thành phố Hồ Chí Minh - nơi nuôi dưỡng 100 trẻ em mồ côi...

Nhân dịp này, Công ty đã tổ chức kiểm tra sức khỏe, tư vấn dinh dưỡng cho người dân và trao tặng 55 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Đông Xuân.

MINH NGUYỄN

Triển khai dán thẻ định danh đối với ô tô để thực hiện thu phí không dừng

Theo thống kê của Tổng cục Đường bộ Việt Nam, tính đến hết ngày 30/12/2021, tỷ lệ dán thẻ và sử dụng dịch vụ thu phí sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng (ETC) đối với các phương tiện ô tô trên địa bàn tỉnh mới đạt 60,76%.

Để phát huy hiệu quả hệ thống thu phí ETC tại các trạm thu phí đường bộ, góp phần giảm tải giao thông và minh bạch trong hoạt động thu phí, tiến tới xóa bỏ hình thức thu phí thủ công, UBND tỉnh đã có Công văn số 549/UBND-CTXDGT chỉ đạo việc triển khai dán thẻ định danh đối với xe ô tô để sử dụng dịch vụ thu phí giao thông đường bộ theo hình thức ETC. Theo đó, yêu cầu các giám đốc sở, thủ trưởng ban, ngành trong tỉnh, chủ tịch UBND các huyện, thành phố thực hiện nghiêm chỉ đạo việc dán thẻ định danh đối với toàn bộ phương tiện xe ô tô thuộc phạm vi quản lý của cơ quan, đơn vị (kể cả đối với các đơn vị trực thuộc) để sử dụng dịch vụ thu phí ETC khi tham gia giao thông qua các trạm thu phí; tổ chức vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan, đơn vị, địa phương gương mẫu thực hiện dán thẻ định danh đối với xe ô tô cá nhân để tham gia dịch vụ thu phí ETC, không sử dụng hình thức thu phí thủ công kể từ ngày 1/6/2022.

NGUYỄN THỜI

Các chính sách tăng tiền lương hưu, trợ cấp có hiệu lực trong tháng 3

(vietnamplus.vn) Việc điều chỉnh tăng lương hưu, trợ cấp hàng tháng sẽ bắt đầu được có hiệu lực từ tháng 3. Dự kiến có hơn 3 triệu người sẽ được hưởng mức lương hưu, trợ cấp mới.

Từ tháng 3, một số quy định mới về tiền lương hưu, trợ cấp hàng tháng và tiền lương làm căn cứ tính các chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp sẽ có hiệu lực.

Tăng 7,4% lương hưu

Theo thông tư số 37/2021/TT-BLĐTBXH việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng sẽ có hiệu lực từ ngày 15/3.

Mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng tăng 7,4% so với mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp của tháng 12/2021, thời gian điều chỉnh tính từ ngày 1/1/2022.

Đối tượng điều chỉnh gồm: Cán bộ, công chức, công nhân, viên chức và người lao động; quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu hàng tháng; cán bộ xã, phường, thị trấn đang hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng; người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng.

Tăng mức trợ cấp với cán bộ đã nghỉ việc

Một chính sách tăng mức trợ cấp hàng tháng khác đối với cán bộ xã già yếu đã nghỉ việc cũng sẽ có hiệu lực từ ngày 15/3.

Theo thông tư số 2/2022/TT-BNV, mức trợ cấp hàng tháng cũng được điều chỉnh từ ngày 1/1/2022 đối với cán bộ xã, phường, thị trấn đã nghỉ việc theo Quyết định số 130-CN ngày 20/6/1975 của Hội đồng Chính phủ và Quyết định số 111-HĐBT ngày 13/10/1981 của Hội đồng Bộ trưởng.

(Tăng lương tối thiểu năm 2022: Liệu có còn lỗi hẹn sau 2 năm chờ đợi?)

Mức trợ cấp hàng tháng được điều chỉnh như sau: Đối với cán bộ nguyên là Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã: 2.473.000 đồng/tháng (trước đây là 2.116.000 đồng/tháng); đối với cán bộ nguyên là Phó Bí thư, Phó Chủ tịch, Thường trực Đảng ủy, Ủy viên thu ký Ủy ban nhân dân, Thư ký Hội đồng nhân dân xã, Xã đội trưởng, Trưởng công an xã: 2.400.000 đồng/tháng (trước đây là 2.048.000 đồng/tháng); đối với các chức danh còn lại: 2.237.000 đồng/tháng (trước đây là 1.896.000 đồng/tháng).

Chế độ quy định tại Thông tư này có hiệu lực từ ngày 15/3/2022 và được áp dụng từ ngày 1/1/2022.

Tiền lương làm căn cứ bồi thường tai nạn lao động

Từ ngày 1/3, Thông tư số 28/2021/TT-BLĐTBXH hướng dẫn Luật An toàn, vệ sinh lao động về chế độ đối với người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp sẽ có hiệu lực. Theo đó, tiền lương làm căn cứ thực hiện bồi thường tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, trợ cấp tai nạn lao động và tiền lương làm căn cứ cho người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp phải nghỉ việc điều trị, phục hồi chức năng theo quy định tại khoản 3 Điều 38 Luật An toàn, vệ sinh lao động sẽ được điều chỉnh.

Tiền lương làm căn cứ thực hiện các chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được tính bình quân của 6 tháng liền kề trước khi xảy ra tai nạn lao động hoặc trước khi bị bệnh nghề nghiệp.

Nếu thời gian làm việc, học nghề, tập nghề, thủ việc, tập sự không đủ 6 tháng thì tiền lương làm căn cứ thực hiện bồi thường, trợ cấp là tiền lương được tính bình quân của các tháng trước liền kề thời điểm xảy ra tai nạn lao động hoặc thời điểm xác định bị bệnh nghề nghiệp.

Mức tiền lương tháng được xác định tùy theo từng đối tượng cán bộ, công chức, viên chức, người thuộc lực lượng quân đội nhân dân, công an nhân dân; người lao động làm việc theo hợp đồng; người học nghề, tập nghề; người lao động trong thời gian tập việc, thử việc...

Nỗ lực điều trị, chăm sóc bệnh nhân Covid-19

Dịch bệnh diễn biến phức tạp, số ca mắc Covid-19 trên địa bàn tỉnh tăng cao. Để đáp ứng công tác điều trị, các bệnh viện trong tỉnh đã tăng số giường, mở rộng khu điều trị Covid-19. Nhiều bác sĩ mắc Covid-19 cũng đã xung phong vào các khu cách ly với mong muốn chia lửa với đồng nghiệp, thực hiện điều trị cho bệnh nhân để họ sớm bình phục.



Nhân viên y tế chăm sóc bệnh nhân Covid-19.

Ngoài bác sĩ V.Đ.V còn có nhiều bác sĩ mắc Covid-19 tại các bệnh viện trong tỉnh đã tình nguyện vào các khu cách ly để điều trị cho bệnh nhân Covid-19. Dù có những lựa chọn mỗi buổi sức nhưng họ vẫn tâm, trách nhiệm phục vụ bệnh nhân. Sau khi điều trị cho bệnh nhân, các bác sĩ, nhân viên y tế lại tự khám, điều trị cho nhau. Sự hy sinh, nỗ lực của các bác

sĩ đã viết nên những câu chuyện đẹp trong lòng người bệnh tại các khu cách ly, tiếp thêm nghị lực và sức mạnh để họ sớm hồi phục.

Mở rộng khu điều trị

Số bệnh nhân tăng kéo theo số bệnh nhân cần điều trị ở tầng 2, tầng 3 tầng. Trước

tình hình đó, thực hiện chỉ đạo của Sở Y tế về chủ động tăng các khu cách ly, tiếp thêm nghị lực và sức mạnh để họ sớm hồi phục.

đã tăng lên hơn 100 người. Để điều trị hiệu quả công tác điều trị bệnh nhân Covid-19, cùng với Khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện đã trưng dụng thêm Khoa Hồ hấp, đồng thời tăng cường nhân lực điều trị, những bác sĩ, nhân viên y tế mắc Covid-19 sau khi cắt sốt cũng tham gia điều trị cho F0. Áp lực, vất vả với nhân viên y tế Bệnh viện là

HOANG LANH

Hyundai Tucson 2022 CÓ GÌ ĐẶC BIỆT

Tucson 2022 là phiên bản mới nhất mà Hyundai muốn tạo ra sự khác biệt và tri ân khách hàng trong năm nay. Hyundai Tucson 2022 được "thẩm mỹ viện" lại toàn bộ từ kiểu dáng phong cách đến công nghệ an toàn và tiện nghi phục vụ trong xe. Cùng Báo Thái Bình khám phá chiếc Hyundai Tucson 2022 xem có gì đặc biệt.

Về tổng thể, Hyundai Tucson 2022 được thiết kế lại toàn bộ từ trong ra ngoài, với vẻ cứng cáp, nhiều gân và tạo khối cắt xẻ hơn bản cũ. Điểm thu hút nhất nằm ở đầu xe: mỗi bên có tới 5 dải đèn ban ngày có thiết kế hình khảm với lưới tản nhiệt kéo dài từ bên này sang bên kia của đầu xe.

Thân xe mang cảm giác dài hơn nhờ viền trên của kính kéo từ cột A đến cột D và vượt dốc xuống phía dưới. Tạo hình tam giác lặp lại nhiều lần từ đèn ban ngày, đèn hậu cho tới cột D. Công nghệ đèn trước, sau đều là full LED.

Hyundai Tucson 2022 có nội thất xe mang phong cách của dàn anh Santa Fe với bảng

đồng hồ tài xế dạng điện tử và màn hình giải trí thiết kế mới. Các số dạng nút bấm giống như trên Santa Fe sẽ xuất hiện trên hai phiên bản đầu turbo và cao cấp. Hyundai Tucson mới có thông số dài x rộng x cao lần lượt là 4.630 x 1.865 x 1.695 (mm). So với thế hệ thứ 3, Tucson 2022 dài hơn 150mm, rộng hơn 15mm và cao hơn 35mm, chiều dài cơ sở xe là 2.755mm, hơn 85mm cho không gian xe rộng, thoáng hơn so với thế hệ tiền nhiệm.

Xe được trang bị la-zăng có các kích thước từ 17 đến 19 inch tùy từng phiên bản. Khoảng sáng gầm xe 181mm. Tuy nhiên, chiều cao của Tucson lại dưới hơn so với các đối thủ, một phần bởi khoảng sáng gầm xe chỉ 181mm, khá khiêm tốn so với CR-V là 198mm và CX-5 là 200mm. Khoảng sáng gầm thấp là một bất lợi khi đi vào mùa mưa hay thường xuyên phải leo lên, đi đường xấu.

Về tiện nghi, Tucson 2022 được trang bị màn hình giải trí có kích thước 10,25 inch, hỗ trợ Android Auto/Apple Carplay, có thể kết nối 2 thiết bị Bluetooth cùng lúc.



Xe được trang bị hệ thống đèn LED nội thất, có thể điều chỉnh 64 màu; lọc không khí, cốp điện tử chính 4 mức độ, khởi động từ xa trên chìa khóa. Tất cả những tiện nghi này đều lần đầu xuất hiện trên Tucson. Gói công nghệ an toàn chủ động SmartSense sẽ được bổ

cũ như: ABS, BA, EBD, kiểm soát lực kéo TCS, ổn định chống trượt thân xe VSM, cân bằng điện tử ESC, hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC, hỗ trợ xuống dốc DBC, cảnh báo điểm mù BCA, cảm biến áp suất lốp và 6 túi khí.

Ồ lắn nâng cấp này, bản turbo lắp hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian HTRAC. Các bản còn lại vẫn dẫn động cầu trước. Tùy chế độ chạy, hệ thống sẽ tự phân bổ lực kéo theo các tỷ số cầu trước/cầu sau khác nhau. Ví dụ, ở chế độ Eco (tiết kiệm), tùy địa hình mà tỷ số sẽ linh hoạt chuyển 100:0-80:20, chế độ Comfort (thoải mái) sẽ là 80:20-65:35 và cuối cùng, ở chế độ Sport (thể thao) sẽ là 65:35-50:50. Như vậy, cầu sau sẽ chỉ nhận được tối đa 50% lực kéo, ở chế độ thể thao.

Thêm vào đó, Tucson 2022 cũng được trang bị hệ thống âm thanh 6 loa, camera quan sát điểm mù hiển thị trên màn hình người lái, phòng tránh và chạm trước LCA, ga tự động thông minh.

Hyundai Tucson 2022 duy trì các hệ thống hỗ trợ an toàn

Bạn đã sẵn sàng trải nghiệm siêu phẩm khai mở giới hạn?

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ:

Đại lý ủy quyền chính hãng Hyundai Thái Bình.

Địa chỉ: Số 204, Lý Thường Kiệt, Phường Kỳ Bá, Thành phố Thái Bình.

Hotline: 0973 88 55 22

Website: hyundaihaibinh.vn